

Số: /BC-HĐND

Đức Phổ, ngày tháng năm 2024

## BÁO CÁO

### Đánh giá kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ về chương trình giám sát năm 2023; Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 09/01/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã về kế hoạch công tác năm 2023; Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 03/02/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội về kế hoạch công tác năm 2023. Trong năm 2023, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đã thực hiện 03 đợt giám sát chuyên đề, cụ thể:

1. Giám sát việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập từ nguồn vốn hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với Phòng Kinh tế thị xã và UBND các xã: Phổ Châu, Phổ Phong.

2. Giám sát công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thị xã từ năm 2020 đến tháng 7/2023 đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã.

3. Giám sát việc điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo và thực hiện chính sách vay vốn hộ nghèo, cận nghèo tại UBND xã Phổ An và Phổ Thuận.

Qua giám sát, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND đã có các báo cáo kết quả giám sát với 35 kiến nghị (Báo cáo số 88 và số 89/BC-HĐND ngày 30/6/2023, Báo cáo số 210/BC-HĐND ngày 02/11/2023, Báo cáo số 237/BC-HĐND ngày 30/11/2023) gửi cho các đơn vị được giám sát.

Theo các báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của các cơ quan, đơn vị được giám sát<sup>1</sup> thì các cơ quan, đơn vị cơ bản đã quan tâm thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế chưa được khắc phục và chưa thực hiện được, cụ thể như sau:

<sup>1</sup> Phòng Kinh tế (Báo cáo số 104/BC-UBND ngày 15/11/2023); UBND các xã Phổ Châu (Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 25/4/2024), Phòng Tài nguyên và Môi trường (Báo cáo số 76/BC-TNMT ngày 26/4/2024); Ủy ban nhân dân xã Phổ An (Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 14/5/2024); Ủy ban nhân dân xã Phổ Thuận (Báo cáo số 104a/BC-UBND ngày 16/4/2024)

## **1. Kết quả thực hiện kiến nghị trong Báo cáo số 88 và số 89/BC-HĐND**

Sau giám sát, UBND thị xã, Phòng Kinh tế thị xã và UBND các xã Phổ Châu, **Phổ Phong** đã chủ động tích cực khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện các kiến nghị của đoàn giám sát cơ bản kịp thời. UBND thị xã đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp thị xã Đức Phổ đến năm 2025. Bố trí kinh phí cho các địa phương để thực hiện các dự án liên kết hoặc kế hoạch phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn từ nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm. Phòng Kinh tế hướng dẫn UBND các xã tổ chức chọn hộ đảm bảo theo Khoản 5, Điều 20, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1, Nghị định số 38/2023/NĐ-CP. Việc quảng bá sản phẩm nếp ngự và các sản phẩm từ nếp ngự được Phòng Kinh tế thường xuyên lựa chọn để trưng bày, quảng bá tại các hội nghị xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh. UBND xã Phổ Châu đã nhân rộng mô hình dự án trồng nếp Ngự từ 13ha với 131 hộ tham gia lên 35ha với 300 hộ tham gia; việc kiểm tra, giám sát, theo dõi hộ dân tham gia dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bò cái lai sinh sản ngày càng chặt chẽ, thống kê chi tiết số bò, bê của hộ dân tham gia dự án.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Đoàn giám sát, Phòng Kinh tế, UBND các xã Phổ Châu, Phổ Phong chưa thực hiện báo cáo, đánh giá tổng thể hiệu quả của việc hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập trên địa bàn thị xã. Đối với các hộ dân đã tự ý bán bò, UBND xã Phổ Châu chưa có biện pháp xử lý đảm bảo đúng mục tiêu phương án đề ra. Trong thời gian đến, Ban Kinh tế - Xã hội kiến nghị Phòng Kinh tế, UBND các xã thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất có đánh giá tổng thể hiệu quả bằng việc sơ kết, tổng kết.

## **2. Kết quả thực hiện kiến nghị trong báo cáo số 210/BC-HĐND**

Sau giám sát, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn, cơ bản đã khắc phục những tồn tại, hạn chế và những kiến nghị, đề xuất của Đoàn giám sát như: Ban hành Công văn số 3925/UBND-TNMT ngày 19/12/2023 về tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thị xã, Công văn số 69/UBND-TNMT ngày 10/01/2024 về việc kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vật liệu khai thác để phục vụ dự án thành phần đoàn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Phòng Tài Nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch số 02/KH-TNMT ngày 29/12/2023 tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản năm 2024; phối hợp với địa bàn giáp ranh xây dựng quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản. Bên cạnh đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ

quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các đơn vị khai thác đất, cát bất hợp pháp. Đã kiểm tra, rà soát các khu vực khai thác khoáng sản đã hết thời hạn cấp phép nhưng chưa đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường đồng thời có các văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai. Đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Khang Vũ cấm băng công trình mỏ đất tại Tổ dân phố Hiền Văn, phường Phố Hòa, đã xây dựng dự toán theo kiến nghị của Đoàn giám sát.

Tuy nhiên, bên cạnh việc khắc phục những hạn chế, tồn tại và những kiến nghị, đề xuất của Đoàn giám sát, một số kiến nghị đang trong giai đoạn phối hợp thực hiện chưa có kết quả cụ thể hoặc một số vụ việc xử lý hoặc kiến nghị xử lý chưa dứt điểm như: Việc phối hợp quản lý địa bàn giáp ranh giữa thị xã Đức Phổ với huyện Mộ Đức và Ba Tơ; xử lý các điểm khai thác vi phạm tọa độ, ngoài ranh (trường hợp mỏ đất tại thôn Thanh Bình, xã Phổ Thuận khai thác ngoài mốc hơn 900m<sup>2</sup>), chưa bố trí biên chế đủ số lượng, khắc phục đường giao thông trong quá trình vận chuyển đất, đá, cát bị hư hỏng chưa kịp thời.

### **3. Kết quả thực hiện kiến nghị trong báo cáo số 237/BC-HĐND**

Sau giám sát, UBND xã Phổ An và xã Phổ Thuận hầu như đã khắc phục các hạn chế, thiếu sót mà Đoàn giám sát đã chỉ ra, đồng thời các kiến nghị của Đoàn giám sát cũng được đơn vị được giám sát đưa vào kế hoạch thực hiện nghiêm túc như đăng ký mô hình dự án phát triển kinh tế chăn nuôi bò cái lai sinh sản, đăng ký mở lớp đào tạo nghề cho lao động, thực hiện trả lời bằng văn bản đối với các trường hợp không đảm bảo tiêu chí xác nhận hộ nghèo, cận nghèo và các hộ cận nghèo phát sinh có nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội (xã Phổ Thuận).

Tuy nhiên, qua rà soát vẫn còn một vài kiến nghị của Đoàn giám sát chưa được thực hiện hiệu quả, kịp thời đó là mặc dù địa phương (xã Phổ Thuận) có đăng ký mô hình phát triển kinh tế (dự án chăn nuôi bò cái lai sinh sản) nhưng cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa thực hiện được vì chưa được giải ngân nguồn vốn; xã Phổ An có triển khai kế hoạch đăng ký mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất cho các đối tượng người nghèo, cận nghèo, người mới thoát nghèo nhưng đến nay vẫn chưa có mô hình nào thật sự bền vững.

### **4. Kiến nghị**

Trong thời gian tới, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát tiếp tục thực hiện các kiến nghị mà Đoàn giám sát đã nêu ra nhưng đến nay chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ và hiệu quả. Cụ thể:

- Đối với Phòng Kinh tế: Đánh giá tổng thể, toàn diện hiệu quả của việc hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập trên địa bàn thị xã.

- Đối với UBND xã Phổ Châu, Phổ Phong: Thực hiện báo cáo, đánh giá tổng thể hiệu quả của việc hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập trên địa bàn thị xã, xét chọn đối tượng thụ hưởng đảm bảo tính dân chủ, công bằng, đúng quy định. Đối với các hộ dân đã tự ý bán bò (xã Phổ Châu), có biện pháp xử lý đảm bảo đúng mục tiêu phương án đề ra.

- Đối với Phòng Tài Nguyên và Môi trường: tiếp tục tham mưu cho UBND thị xã phối hợp quản lý địa bàn giáp ranh giữa thị xã Đức Phổ với huyện Mộ Đức và Ba Tơ; xử lý các điểm khai thác vi phạm tọa độ, ngoài ranh (trường hợp mỏ đất tại thôn Thanh Bình, xã Phổ Thuận khai thác ngoài mốc hơn 900m<sup>2</sup>), chưa bố trí biên chế đủ số lượng.

- Đối với UBND xã Phổ An, Phổ Thuận: Tiếp tục xây dựng mô hình phát triển kinh tế để tạo điều kiện cho người nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững; giải ngân kịp thời nguồn vốn chăn nuôi bò cái lai sinh sản (Phổ Thuận); trong quá trình xét duyệt hộ cận nghèo bổ sung để vay vốn ưu đãi Ngân hàng chính sách xã hội cần có sự đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy định của văn bản hướng dẫn các cấp nhằm tạo sự công bằng giữa những đối tượng có nhu cầu vay vốn.

Trên đây là kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã. Kính báo cáo Thường trực HĐND thị xã, đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã./.

***Nơi nhận:***

- TT. HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Phòng Kinh tế; Phòng TNMT;
- UBND các xã: Phổ Châu, Phổ Phong  
Phổ An, Phổ Thuận;
- Ban KTXH;
- CVVP (Quý);
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI  
KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Trần Thị Kim Nhung**